





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยว่า สร. และ สปสช. ได้หารือขับเคลื่อนและพัฒนาบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแรก ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการเบิกจ่ายผ่าน MOPH Financial Data Hub มีการเชื่อมข้อมูลกับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัด สร. ครบทั้ง 902 แห่ง (100%) ส่วนหน่วยบริการสังกัดกรมการแพทยกรรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย เชื่อมข้อมูลได้ 57 แห่ง (84%) มีการส่งข้อมูลเบิกจ่ายแล้ว 898 แห่ง สามารถนำส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลผลของ สปสช. ได้ครบถ้วน และสปสช.อนุมัติและโอนเงินสำเร็จ สำหรับข้อกังวลเรื่องการได้รับเงินชดเชยค่าบริการสาธารณสุข สปสช. แจ้งว่าจะเป็นไปตามการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ แต่ละระยะ โดยระยะที่ 1 และ 2 รวม 12 จังหวัดนำร่อง สามารถโอนเงินให้หน่วยบริการได้ภายใน 72 ชม. ส่วนจังหวัดอื่นไม่เกิน 45 วัน รอทยอยเข้าร่วมตามเฟส พร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนพื้นที่ กทม. เรื่องที่ 2 หนุนจัดซื้อยาฉีดจิตเวช 32 ล้านบาท เรื่องที่ 3 ผลักดันการดำเนินงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีการสนับสนุนงบฯ และปรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนสุขภาพให้เหมาะสม และเรื่องสุดท้ายจับตาประชุม Provider Board ครั้งแรก พ.ค.นี้</p>	
<p>โครงการพาหมอไปหาประชาชน จ.ระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เพิ่มสื่อ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่รพ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยจัดบริการถึง 30 คลินิกครอบคลุมตามความจำเป็นของพื้นที่</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การปรับ ครม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- การปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 1/1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รมว.สร. ทำให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อยู่ในตำแหน่ง รมว.สร. เพียง 8 เดือน แม้ตำแหน่ง รมว.สร.จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการผลิตเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งค่อนข้างบ่อย จนเรียกกันว่ากระทรวงอาการ แต่ นายสมศักดิ์ได้แสดงจุดยืนว่า ณ เวลานี้ยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องอนาคตว่าจะอยู่นานหรือไม่ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด)</p> <p>- ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณหน้าห้อง รมว.สร. มีทีมงานของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.เข้ามาดูห้องทำงานที่ชั้น 4 เพื่อเตรียมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังมีการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว โดยนายวัน อยู่บำรุง ผช.รมต.สร. ได้เข้าไปทักทายกับทีมงาน พร้อมกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกับนายสมศักดิ์ ส่วนที่ตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่สร.ก่อน คงไม่ได้มีอะไรที่ต้องบอกเป็นพิเศษ แต่คุยกันได้ทุกเรื่องเพราะนับถือเป็นอาหลานกัน</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ก่อนจะมีการปรับ ครม.ให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นั่ง รมว.สร. นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งรองนายกฯ สมศักดิ์ คุณงานสาธารณสุข และนั่งประธานบอร์ดมาแล้วถึง 10 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2. คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 3.คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4.คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 5.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 6.คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 7.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 8.คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 9.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และ10.คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ต้องติดตามว่า หลังจากที่ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” มาเป็นเบอร์ 1 นำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรมว.สธ. จะมีการเพิ่มเติมนโยบายใหม่เข้ามาหรือไม่ และ 13 นโยบายสาธารณสุขเดิมสมัย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จะมีการขับเคลื่อนต่อหรือไม่</p>	
<p>คำเสี่ยงภัยโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินเสี่ยงภัยโควิดช่วงเดือนก.ค. 2564 – ครึ่งเดือนแรกม.ย. 2565 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท ว่า เมื่อต้นเดือนเม.ย.มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สธ. ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567 หน่วยงานนอกสังกัด สธ. มีการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยฯ จำนวน 1,099.82 ล้านบาท คิดเป็น 67.34 % คงเหลือ 533.37 ล้านบาท คิดเป็น 32.66 % สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบเนื่องจากการส่งเอกสารล่าช้า เอกสารไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ทำให้ต้องส่งกลับไปแก้ไข โดยจะให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนงบประมาณค่าเสี่ยงภัยในส่วนที่เหลือระหว่างครึ่งเดือนหลังของม.ย. – ก.ย. 2565 วงเงิน 3,749.69 ล้านบาท จะมีการของบกลางต่อไป เนื่องจากต้องรอให้การเบิกจ่ายรอบล่าสุดเสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเสนอของบประมาณรอบใหม่ได้ และขณะนี้พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รวมถึงจะนำเรียนต่อ รมว.สธ. ด้วยเช่นกัน</p>	
<p>วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, soudhitalk, topnews, news1live)</p> <p>- บ.แอสตราเซนเนกา ออกมายอมรับแล้วว่าวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชื่อ โควิชิลด์ (Covishield) สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ยาก รวมถึงกล้ามเนื้อ และจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ โดยวัคซีนโควิดดังกล่าวถูกพัฒนาาร่วมกันระหว่างบริษัทอังกฤษและสวีเดน ร่วมกับ ม.ออกซฟอร์ด และผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย ถูกใช้ฉีดไปกว่า 150 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด linetoday)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เผยถึงกรณีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนโควิด 19 โดยบริษัทแอสตราเซนเนกา ว่า ข้อมูลการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหดตัน มีการเปิดเผยมาตั้งแต่ช่วงที่วัคซีนใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลนี้ให้กับทุกประเทศที่ใช้วัคซีนรวมถึงไทย โดยระบุมีการพบและสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกัน จึงมีการระวังและลดใช้ในระยะเวลาหลัง ซึ่งประเทศไทยก็มีการเก็บข้อมูลผลข้างเคียงหลังการรับวัคซีนทุกชนิด ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรม คร.และ อย. ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนแอสตราฯ ที่ได้ชื่อมาหมดแล้ว และไม่ได้มีการจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมในปี ดังนั้น วัคซีนที่ประเทศไทยมีฉีดในตอนนี้คือไฟเซอร์และโมเดอร์นา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr. Dark แสดงความเห็นมาออกข่าวตอนนี้เพื่ออะไร ปชช. รู้กันมา 3-4 ปีแล้ว เคสในไทยก็มี แต่พบน้อยมาก 1 ต่อ 2 แสนกว่าราย และโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหดจากโรคโควิดเองสูงกว่า ซึ่งวัคซีนของ AZ เป็นแบบ viral vector มี anti-vaxxer ไปโยงกับ mRNA ได้ยังไง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, linetoday ,thainews)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา โพสต์ รายงานจากประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 8 เม.ย. 2024 ในวารสาร Cureus ในเครือเนเจอร์ ประเมินผลกระทบของการระบาดโควิดในประเทศญี่ปุ่น แยกแยะตามอายุและพบว่าจำนวนการตายจากมะเร็งทุกชนิดจะสูงสุดในช่วงอายุ 80 ถึง 84 ปี ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้มากกว่า 90% ได้รับวัคซีนสามเข็ม และวัคซีนที่ได้รับนั้นเกือบ 100% เป็น mRNA และเป็นไฟเซอร์ 78% โมเดอร์นา 22% โดยประเด็นการตายจากมะเร็งอาจจะมาจากสาเหตุที่มีการคัดกรองมะเร็งน้อยลง และ การเข้าถึงการรักษาได้จำกัดในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ แต่ไม่สามารถอธิบายการกระโดดขึ้นของการตาย โดยเฉพาะในมะเร็งหกชนิดในปี 2022 ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการคัดกรองมะเร็งและการรักษาแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ,amarintv,trueid,linetoday,ch3,ch8)</p> <p>- ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ได้ระบาดในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช มาระยะหนึ่งแล้ว โดยล่าสุดมีรายงานว่ามีนักโทษในเรือนจำติดเชื้อมากกว่า 3,450 ราย จากทั้งหมด 4,427 ราย และมีนักโทษชายเสียชีวิตแล้ว 2 ราย โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนย้ายนักโทษอีก 8 ราย ส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช</p> <p>น.พ.พงษ์พนธ์ อธิวัตรนิตย ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า มีนักโทษเข้ารับรักษา 25 ราย ในจำนวนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย การตรวจพบเชื้อพบว่าติดเชื้อหวัดใหญ่สายพันธุ์ A จากการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน การทำอาหารทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปทุกแดน การคัดกรองภายในได้มีการแยกโซนผู้ป่วยกลุ่มสีแดง เหลือง และเขียว รวมทั้งกลุ่ม 608 ตามลำดับ ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากไวรัสตัวนี้ตอบสนองต่อยาเป็นอย่างดี</p> <p>ด้าน นพ.นิตติ เหน็ดนุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ส่งมอบ วัคซีน ยา และอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจัดระบบรายงานผู้ป่วยในเรือนจำ โดย ณ วันที่ 29 เม.ย. 67 พบผู้ป่วยสะสม 3,458 รายจากผู้ต้องขัง 4,427 คน เสียชีวิตสะสม 2 ราย รักษาใน ร.พ. 18 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย การระบาดมีแนวโน้มเป็นขาลง การสุ่มตรวจหาเชื้อของผู้ป่วยในเรือนจำ 6 ราย ผล PCR พบ Flu A (H3) และวันที่ 29 เม.ย.67 ตรวจเพิ่มอีก 10 ราย จะดำเนินการต่อไปวันถัดไปจนครบ 30 ราย</p> <p>สำหรับการรักษาให้ยาโอเซลทามิเวียร์ 10,000 เม็ด แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ และจะจัดส่งเพิ่มอีก 12,000 เม็ด นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ ทั้งเรือนจำที่เกิดการระบาดและเรือนจำอื่นๆ ในพื้นที่ เรื่องการระบายอากาศ การทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยใหม่ทุกวัน ฯลฯ</p>	
<p>เตือนภัยอากาศร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์,กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thaiPBS ,linetoday)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผยสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 พบว่า ภาคเหนือ มีอุณหภูมิสูงสุด 40-44 องศาเซลเซียส รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุด 42-44 องศาเซลเซียส ทั้งนี้จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคจากความร้อน (กลุ่มโรค Heat Stroke) ในช่วงปี 2562 - 2566 พบว่า มีผู้เสียชีวิตสะสม 131 คน เฉลี่ยเป็น 26.1 รายต่อปี และพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในปี 2566 กรมอนามัยยังได้ติดตามเฝ้าระวังอาการและพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน พบว่าอาการเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ปวดศีรษะ ท้องผูก เป็นตะคริวตามขา แขนหรือท้อง รวมถึง ยังพบพฤติกรรมเสี่ยงจากความร้อน เช่น ไม่ได้เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนออกจากบ้าน อยู่ในห้องที่ระบายอากาศได้ไม่ดีหรือไม่มีเครื่องปรับอากาศ หลังจกทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ได้อาบน้ำเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, newtw)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำ 7 วิธีลดความเสี่ยงโรคลมแดดในผู้สูงอายุ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ทำให้ร่างกายมีความร้อนสูง 2.ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี 3.อยู่ในสถานที่ที่มีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ 4.อาบน้ำเย็นบ่อยๆ 5.ดื่มน้ำให้เพียงพอ หากสูญเสียเหงื่อมากดื่มน้ำเกลือแร่ 6.เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน 7.ลดการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ทวีช่อง 7 เพิ่มสื่อ</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยคนทำงานในที่แจ้ง เช่น คนงานก่อสร้าง คนงานในเหมืองหินเปิดการทำงานในที่ที่มีอากาศร้อน นอกจากจะมีอาการทางกายแล้ว จะทำให้สมาธิเสีย ไม่สามารถทำงานที่ใช้ความชำนาญได้เต็มที่ และยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย แนะนำวิธีสังเกตอาการของโรคฮีทสโตรก คือ ปวดศีรษะ หน้ามืด ซึ่ม ชัก ไม้รู้สึกตัว คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบ และตัวแดง หากปล่อยไว้จะกระทบต่อระบบสมอง หัวใจ ไต และกล้ามเนื้อ ส่วนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ใช้กำลังร่างกายมาก ๆ เป็นเวลานาน ควรเลี่ยงทำกิจกรรมในช่วงอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ ถ้าจำเป็นต้องออกกลางแจ้ง ควรปกป้องตนเองจากแสงแดด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, tnn)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค เตือนระวังป่วยจากภาวะอากาศร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและเด็ก แนะนำเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีอากาศร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3)</p> <p>-จ.แพร่ อุณหภูมิร้อนถึง 43 องศา จนทำให้ ชาวแพร่ เกิดการเสียชีวิตไปแล้วถึง 2 ศพ สาเหตุเนื่องจากเป็นฮีทโศกทางด้าน เกษษกรเด่น ปัญญานันท์ รอง นพ.สสจ.แพร่ แจ้งเตือนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้ระมัดระวัง ดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนจัดและแนะนำวิธีคลายร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, thebangkokinsight)</p> <p>- ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เผยปีนี้แล้งหนักมาก ส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน กำชับหน่วยงานเร่งเตรียมรับมือให้เท่าทันต่อวิกฤติโลกเดือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>-รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์ ยืนยันมีน้ำเย็นตอนอากาศร้อน ไม่อันตราย หลังมีข่าวปลอมว่า อาจทำให้หลอดเลือดปริระเบิดได้ ซึ่งช่วงหน้าร้อน ร่างกายต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ป้องกันภาวะขาดน้ำ ลดเสี่ยงโรคลมแดด ส่วนข้อกังวลว่าดื่มน้ำเย็นจัดแล้วปวดหัวจี๊ด มีข้อมูลจาก รพ.รามธิบดียืนยันว่า เกิดขึ้นได้ แต่ไม่เป็นอันตรายใดๆ</p>	
<p>วันแรงงานแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. เปิดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2567 โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เสริมสร้างความรู้ และการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับคนวัยทำงาน เพื่อให้คนวัยแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำกลุ่มวัยแรงงานหันมาดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่มักพบบ่อย 3 กลุ่มโรคอาการ ได้แก่ 1.ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อน 2.ไมเกรน และ 3.ไขมันในเลือดสูง</p>	
<p>กรมวิทย์ฯ เผย 96.3% น้ำกระเทียม พบสารไมทราไจนิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์. (มติชน, linetoday)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำกระเทียมที่ส่งตรวจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ที่เริ่มมีการปลดล็อกพืชกระเทียม ทั้งหมด 668 ตัวอย่าง พบสารไมทราไจนิน ร้อยละ 96.3 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตัวอย่างน้ำกระเทียม 46 ตัวอย่าง พบปริมาณสารไมทราไจนินในช่วง 1.32 - 336 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีค่าเฉลี่ย 101.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมากกว่าปริมาณสูงสุดในการบริโภคต่อวันที่ อย.แนะนำ คือ ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวันหรือต่อหน่วยบรรจุ ซึ่งสารไมทราไจนิน มีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาท บรรเทาอาการปวด ด้านการอักเสบ ลดอาการเมื่อยล้า ทำให้มีความอดทนทำงานนานขึ้น แต่หากใช้ในปริมาณสูงจะออกฤทธิ์ก่อประสาทและทำให้เสพติดได้ และพบการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ คลอเฟนิรามีน ไดเฟนไฮดรามีน ซึ่งเป็นยาในกลุ่มแก้แพ้ และคาเฟอีน ปนเปื้อนจูลินทรีย์ และยาฆ่าแมลง เตือนหากดื่มหนัก ดื่มบ่อย เสี่ยงได้รับสารพิษสะสม เป็นอันตรายร่างกายได้</p>	
<p>เตือนการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ผจก., มติชน, thailandplus, hfocus, ch7, newtv)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีสาวสั่งครีมจากเพจเฟซบุ๊ก โปรโมชัน 1 แกรม 1 ราคา 199 บาท เกิดอาการแสบร้อน ผิวน้ำไหม้ หลังใช้เพียง 3 วัน โดยประสานสสจ.ปราจีนบุรี ขอรายละเอียดจากผู้เสียหาย พบเป็นเครื่องสำอาง 2 รายการ บรรจุอยู่ในกล่องสีทองและสีเงิน ฉลากแสดงภาษาต่างประเทศ ไม่มีภาษาไทยทั้งที่กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ ไม่พบการจดแจ้งเครื่องสำอาง โดยเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้บล็อกผู้เสียหายและเปลี่ยนชื่อบัญชีไปแล้ว พร้อมแนะนำผู้บริโภคระวัง ตรวจสอบสถานะเครื่องสำอางก่อนซื้อ ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ หากพบความผิดปกติ มีผื่น บวม แดง ห้ามใช้เด็ดขาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้นสมุนไพรรักษาโรคเพิ่มเข้าสู่บัญชียาหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thailandplus,)</p> <p>- ภก.ณรงค์ อภิกุลวานิช เลขานุการ อย. เผย อย. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.67 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงและใช้ยาจากสมุนไพรรักษาโรคในระบบบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศเป็นทางเลือกให้ประชาชนเพิ่มขึ้นในอนาคต</p>	
<p>การขนย้ายกากแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด ผจก., js100, nation, mono29, pptv, topnews, TNN)</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 เม.ย.67 ขบวนการขนกากแคดเมียมจากโรงงานเจแอนด์บี เมททอล สมุทรสาคร และโรงงานล้อยโลหะไทย เมททอล เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เดินทางถึงพื้นที่โรงพักคอย ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก แต่ต้องยุติการขนย้ายไปไว้ที่โรงพักคอยชั่วคราว เนื่องจากขณะใช้รถแบคโฮยกถุงบิ๊กแบ็คบรรจุกากแคดเมียมลงจากรถบรรทุก โช้ที่ไต่ยกถุงขนาด จนท.จึงระงับการขนกากแคดเมียมลงจากรถชั่วคราว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนวิธีการขนย้ายถุงบิ๊กแบ็ค ให้มีความปลอดภัย และรัดกุมมากยิ่งขึ้น</p> <p>- นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดก.อุตสาหกรรม กล่าวถึงการขนย้ายในรอบแรก ทางกรุงเทพฯ ได้ตรวจสอบการปนเปื้อนของกากตะกอนแคดเมียมบริเวณล้อและผ้าใบของรถบรรทุกทั้ง 6 คัน และบริเวณถนนและทางเข้าโรงงานล้อยโลหะไทย เมททอล ไม่พบการปนเปื้อนของกากตะกอนแคดเมียม ขณะเดียวกัน จนท.สำนักอนามัย และสนง.เขตบางซื่อ ร่วมกับกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบบริเวณภายในและภายนอกโรงงาน และเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และไอระเหยสารเคมี เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อ</p> <p>- นายธวัชชัย ศรีทอง ผวจ.ชลบุรี กล่าวถึงกากแคดเมียมในโกดังเก็บสินค้าของบริษัท อีฟง จำกัด ต.คลองกิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประมาณ 4,000 ตัน ทำให้ปชช.ที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบโรงงานเกิดความหวาดกลัว ว่า มีกำหนดขนย้ายวันที่ 22 พ.ค. แต่อยากให้ขนย้ายออกให้เร็วที่สุด จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง พร้อมยืนยันไม่ต้องเป็นห่วง ขณะนี้ จนท.สธ.จังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ดูแลตลอดเวลา และโรงงานไม่มีการหลอมกากแคดเมียมจึงไม่มีมลพิษเกิดขึ้น</p> <p>- นพ.อภิรดี กตัญญู ตานนท์ สสจ.ชลบุรี สั่งการให้จนท.สธ.ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพปชช.ในโรงงานและที่อาศัยใกล้เคียงรวม 67 คน พบสุขภาพปกติดี และการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง พบสารแคดเมียมอยู่ตามธรรมชาติแต่ไม่เกินค่าปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ ขณะนี้รอเวลาขนย้ายออกจากพื้นที่เท่านั้น</p>	
<p>ตั้งคณะอนุ กก.จังหวัดตรวจสอบโรงงานของเสียอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อสำรวจตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การกำกับ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้อีก โดยมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน อนุกรรมการ ประกอบด้วย หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด อบท. นายอำเภอที่กำกับดูแลพื้นที่ ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน และอุตสาหกรรมจังหวัด และผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับดำเนินการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน 20 วันมายังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p>	
<p>สปสช.ตั้ง กก.สอบสวน แก่ปมใบส่งตัวคลินิก กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช.ตั้ง กก.สอบสวนชุดพิเศษ ตรวจสอบคลินิก กทม. หลังผู้ป่วยบัตรทองร้องเรียนปัญหาไม่ออกใบส่งตัวไปรักษาต่อ รพ. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ย้ำต้องมีหลักฐาน ทั้งผู้ร้องมีตัวตนพร้อมเป็นพยาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีชื่อคลินิกชัดเจน พร้อมร่วม กทม.ดูแล หากคลินิกใหม่รองรับ ทั้งนี้ยังไม่เปลี่ยนโมเดลจ่ายเงิน แต่กำลังคิดสูตรใหม่แบบสมดุล ย้ำ รพ.เบิกเงินได้ แม้ไม่มีใบส่งตัว</p>	
<p>สพฉ. มุ่งยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. ได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคน ทุกช่วงวัย ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน เท่าเทียม และทั่วถึง สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนผ่านแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินฉบับที่ 4 ซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมความรู้การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ นำไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้ คือ รู้เหตุ แจ้งเหตุเป็น และช่วยเบื้องต้น 2.พัฒนาหน่วยบริการให้มีมาตรฐานในทุกมิติ ทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจากสมาคม - มูลนิธิ และโรงพยาบาลต่างๆ 3.สร้างความเข้มแข็งของกลไกอภิบาลระบบ ทั้งด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ภาพรวม ปี 2566 มีผู้โทรเข้าสายด่วน 1669 ประมาณ 10 ล้านสาย หน่วยแพทย์ฉุกเฉินออกให้บริการประมาณ 2 ล้านเคส ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่ใช่ สพฉ. โดยตรง แต่จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ รพ.สจ. ร้อยละ 20, มูลนิธิ - สมาคม ร้อยละ 20 และอปท. ร้อยละ 60</p>	
<p>3 ส.ยาสูบวอนรัฐช่วยชาวไร่</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-ชาวไร่ยาสูบกว่า 1,700 คนจากภาคอีสาน และภาคกลางตอนบน รวมตัวเรียกร้องหลังเผชิญวิกฤตบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าล้นตลาด อัตรากาสิโนสราพสามิตยาสูบที่พุ่งสูงเกิน สวนทางกำลังซื้อผู้บริโภค</p> <p>ขณะที่นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.สุโขทัย กล่าวว่า อยากให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ดูแลเรื่องร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข ที่จะแบนส่วนประกอบในบุหรี่ เพราะปัญหาบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าที่ไร้การควบคุมเข้ามาตีตลาดบุหรี่ถูกกฎหมาย</p>	
<p>รัฐบาลเร่งแก้กฎหมายอุปสรรคธุรกิจ เรียก 5 หน่วยงานหารือสัปดาห์หน้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นายธทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมาย และขั้นตอนที่จำเป็นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลของการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดน หรือระบบ National Single Window (NSW) ให้ใช้ได้ภายในวันที่ 1 ก.ย. และใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกนักธุรกิจในการส่งออกและนำเข้าสินค้า โดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 หน่วยงาน เช่น ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข ก.การคลัง และ ก.พ.ร. เข้าหารือเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ โดยภายใน 2-3 เดือนหลังจากนี้ จะมีการวางระบบออนไลน์เพื่อให้การประสานงานข้ามกระทรวงเกิดความสะดวกมาก มีหน้าตาเดียวในการติดต่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ</p>	
<p>ศาลอาญาทุจริตฯ สั่งจำคุก 25 ปี “หมอแหง”</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาจำคุก 25 ปี นายสำเริง แหงกระโทก หรือหมอแหง อดีต นายก อบจ.นครราชสีมา กับพวก ทุจริตโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกหลายโครงการ ขณะที่ยังเหลืออีกเกือบ 20 คน ถูกตัดสินจำคุกมากน้อยลดหลั่นกันไปตามความหนักเบาที่ร่วมกันทุจริต คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งหมดมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้</p> <p>สำหรับนายสำเริง แหงกระโทก นั้นเป็นอดีต นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และเข้ารับโล่เกียรติยศเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็นการทำงานของแพทย์ในชนบทที่ทำงานร่วมกับชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจของชาวบ้าน และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วย</p>	